
Skólaráð
21.02. 2024
Mættir: Sigrún Erla Ólafsdóttir deildarstjóri, Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri, Kristbjörg Pálsdóttir
kennari í Digranesi, Sigríður Hrund Guðmundsdóttir foreldrafulltrúi, Ágústa M. Jónsdóttir fulltrúi
almennra starfsmanna, Daðey Arnborg Sigþórsdóttir kennari í Hjalla, Guðrún Emilía
Kolbeinsdóttir foreldrafulltrúi, Danijela Sara B. Björnsdóttir nemandi í 10.bekk, Tryggvi nemandi í
9.bekk, Aðalheiður Kr. Ragnarsdóttir nemandi í 10.bekk.
Fjarverandi: Elísabet Stefánsdóttir grenndarfulltrúi
Ritari: Sigrún Erla Ólafsdóttir

1. Skóladagatal 2024-2025
a. Sigrún skólastjóri fer yfir drög að skóladagatali. Kennarar kusu um það hvort þeir

vildu hafa dreifð eða ekki dreifð samráðsviðtöl. Niðurstaðan var að meirihluti
kennara, 75%, vildi dreifa viðtölum.

b. Skertir nemendadagar í vikunum þar sem samráðsviðtöl verða.
c. Skertur nemendadagur eftir vetrarleyfi, nemendur mæta kl. 10 þann dag.
d. Skóladagatal samþykkt af skólaráði.

2. Skipurit skólastjórnar.
a. Breytingar í stjórnendahópnum. Aðstoðarskólastjóri að hætta vegna aldurs.

Tímabundinni ráðningu deildarstjóra verkefna að ljúka og einn deildarstjóri að
fara í árs leyfi.

b. Auglýst verður eftir aðstoðarskólastjóra í Digranesi og aðstoðarskólastjóra í
Hjalla. Tveir deildarstjórar í Hjalla, einn í Digranesi og deildarstjóri
upplýsingatækni sem fer á milli húsa.

i. Tilgangur breytinganna er m.a. að það verði alltaf a.m.k. tveir stjórnendur
í hvoru húsi sem geta fylgt eftir málum.

c. Skólaráð samþykkir breytingar á skipuriti skólastjórnar. Auglýsingar birtast á
næstu dögum.

3. Lesfimi
a. Erum að sjá bættan árangur nemenda í lestri. Þeir nemendahópar sem er sterkir

í lestri á yngsta stigi búa að þeirri færni út skólagöngu sína.
b. Nemendur ræða að stigakeppni í kringum lestrarmyndbönd hafi virkað mjög

hvetjandi til lesturs.
c. Rætt mikilvægi þess að nemendur á miðstigi fái oftar tækifæri til að lesa upphátt í

skólanum, t.d. Í gegnum Pals.
4. Ungt fólk - Rannsókn og Greining

a. Sigrún skólastjóri fer yfir lykiltölur úr niðurstöðum.
b. Rætt að fara nánar yfir niðurstöður hvers stigs miðað við landsmeðaltal á næsta

fundi.



5. Barnaþing
a. Allir skólar koma með tvær tillögur á barnaþing.
b. Nemendaráð vinnur tvær tillögur út frá niðurstöðum skólamenningarfunda.
c. Sigrún fer yfir svör við tillögum frá Barnaþingi Kópavogs 2023. Svörin verða kynnt

nemendum.
d. Nemendaráð undirbýr tillögur skólans á Barnaþingið 2024 í næstu viku.

6. Ungmennaráð
a. Sigrún fer yfir svör við tillögum ungmennaráðs í Kópavogi 2023. Svörin verða

kynnt nemendum.
7. Önnur mál

a. Nemendur leggja til að skólinn nýti meiri jafningjafræðslu, t.d. varðandi
fjölmenningarfræðslu og hinsegin fræðslu.

b. Breyta á malarvellinum á skólalóðinni í Hjalla í grasvöll með sex mörkum. SB þarf
að fá nemendafulltrúa af miðstigi og einn foreldrafulltrúa með sér á fund til að
ræða þessa breytingu. Óskað hefur verið eftir körfuboltavelli með mjúku undirlagi
á skólalóðinni í Hjalla. Verður einnig rætt á fundinum. Sigríður tekur að sér að
mæta á fundinn fyrir hönd foreldra.

c. Fótboltamenningin. Rætt hvort hún hafi batnað á yngsta og miðstigi. Upplifun
kennara í Digranesi að það séu miklir árekstrar og ekki virt mörk annarra á
vellinum. Lagt til að unnið sé sérstaklega með fótboltamenninguna á vellinum.
Rætt þörfina fyrir að fá einhvern þjálfara frá íþróttafélögunum með okkur í þetta
verkefni. Sigríður tekur að sér að ræða við Breiðablik.

d. Samfélagsmiðlar. Gerð athugasemd við að nemendur hafi aðgang að
spjallgrúppum í gegnum Google Chat í spjaldtölvunum sínum. Júlíus Þór
deildarstjóri upplýsingatækni hefur gert athugasemd við þetta hjá Kópavogsbæ
og óskað eftir því að þetta forrit sé fjarlægt úr spjaldtölvunum. Áríðandi að þetta
sé rætt við foreldra, þeir séu upplýstir og hafi færi á að skoða spjaldtölvurnar hjá
börnunum sínum. Deildarstjóri miðstigs og deildarstjóri upplýsingatækni hafa
þegar boðað fund með foreldrum á miðstigi til þess að ræða þetta forrit og önnur
samskiptaforrit og samskiptamiðla.

e. Nemendur ræða að maturinn sé betri en áður. Kokkurinn fundaði með
nemendaráði á mið- og unglingastigi og þau tóku eftir breytingu eftir það.

f. Páskabingó. Foreldrarnir eru farnir að skipuleggja bingóið 9.mars, þá er fjáröflun
hjá 10.bekk og hópurinn þarf að skipta á milli sín vöktum.

g. Frímínútnasala. Kominn posi, eru því tveir reikningar. Hafa fengið frían posa.
h.


